



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้

๑. รางวัลเลิศรัฐ

เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง

๑.๑ รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ทั้ง ๓ รางวัล ในปีเดียวกัน ประกอบด้วยรางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน ๒ รางวัล

ที่	หน่วยงาน
๑	กรมปศุสัตว์
๒	กรมสรรพากร

๑.๒ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน ๑ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
๑	- กรมควบคุมโรค - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - กรมการแพทย์	การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ

๑.๓ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๑ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
๑	กรมชลประทาน	โครงการผันน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหนองน้ำบางระกำ

๒. รางวัลบริการภาครัฐ

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ มีจำนวน ๑๐๓ รางวัล

๒.๑ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จำนวน ๓๐ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน ๘ รางวัล			
๑	- กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี - คณะวิศวกรรมศาสตร์	“AI Chest 4 All (DMS-TU) for Thai people”
๒	กรมที่ดิน	กองเทคโนโลยีฯ	นวัตกรรมบริการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
๓	กรมวิชาการเกษตร	สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ	นวัตกรรมบริการตรวจไล่เดือนฝอยในพืชนาข้าวส่งออกด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง
๔	กรมอนามัย	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits)
๕	กองทัพเรือ	โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	นวัตกรรมอุปกรณ์ Drainmate Pro
๖	จังหวัดศรีสะเกษ	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	ปฏิวัติหอมแดงด้วยนวัตกรรมจากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน
๗	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม	ตาลเดี่ยวโมเดล การจัดการขยะสู่พลังงานและสร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
๘	มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน (Endovascular Basin)
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๖ รางวัล			
๑	กรมพิธีการทูต	กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต	โครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องขออำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege)
๒	กรมส่งเสริมสหกรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	สร้างรายได้ ขายผลผลิต พืชดินนี้สมาชิกสหกรณ์
๓	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กองวิศวกรรมกรมการแพทย์	การพัฒนาระบบสื่อสารสำหรับงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข
๔	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลตะกั่วป่า	การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน
๕	บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน จำกัด	บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน จำกัด	เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
๖	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๑ รางวัล			
๑	จังหวัดสุรินทร์	โรงพยาบาลสุรินทร์	โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 จำนวน ๖ รางวัล			
๑	กรมการกงสุล	-	ระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
๒	กรมควบคุมโรค	-	DDC COVID-19 เร็วคือรอด ประชาชนปลอดภัย
๓	กรมประมง	-	กรมประมงร่วมใจต้านภัยสู่โควิด
๔	กรมปศุสัตว์	-	การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออกอาหารคนและสัตว์เลี้ยง โดยการตรวจประเมินระยะไกล
๕	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	“ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่อุปกรณ์พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการของประเทศไทย”
๖	กรมสรรพากร	-	การยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 กรมสรรพากร
ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จำนวน ๙ รางวัล			
๑	กรมการปกครอง	-	-
๒	กรมเจ้าท่า	-	-
๓	กรมปศุสัตว์	-	-
๔	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	-	-
๕	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	-	-
๖	กรมสรรพสามิต	-	-
๗	กรมสรรพากร	-	-
๘	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	-	-
๙	สำนักงานประกันสังคม	-	-

๒.๒ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี จำนวน ๗๓ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน ๑๗ รางวัล			
๑	กรมควบคุมโรค	กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	"Com-led CRS" ระบบปกป้องพิทักษ์สิทธิ ด้านเอดส์ฯ ด้วยพลังของชุมชน
๒	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี	โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง Naphralan 4.0
๓	กรมชลประทาน	สำนักวิจัยและพัฒนา	สารควบคุมกำจัดผักตบชวาในทางน้ำ
๔	กรมบัญชีกลาง	กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง	e-GP Blockchain
๕	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	แผนที่ความต้องการน้ำเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวง
๖	กรมสรรพากร	-	คืน VRT ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
๗	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	อสม. กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์ คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต ๓
๘	กรมอนามัย	สำนักทันตสาธารณสุข	การขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคนไทย
๙	กองทัพบก	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	แม่พิมพ์เสมือนจริงผสมยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษากระดูกสะโพกติดเชื้อ
๑๐	กองทัพอากาศ	กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ	โปรแกรมเฝ้าตรวจและพิสูจน์ฝ่าย เพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย
๑๑	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลมหานະชัย	เครื่องตรวจประเมินความรู้สึกทำผู้ป่วยเบาหวานแบบดิจิทัล
๑๒	จังหวัดภูเก็ต	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต	การพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier)
๑๓	การประปานครหลวง	ฝ่ายคุณภาพน้ำ	Salt-board บอกคุณภาพ
๑๔	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ	"ระบบชี้จุดไฟฟ้าเพื่อการลด PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ"
๑๕	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ศูนย์ฝึกสมอง	โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
๑๖	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt
๑๗	มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	อุปกรณ์ช่วยเดินกำหนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๓๓ รางวัล			
๑	กรมการค้าภายใน	กองชั่งตวงวัด	การขออนุญาตให้นำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากรผ่านระบบออนไลน์
๒	กรมการพัฒนาชุมชน	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน	การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
๓	กรมการแพทย์	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	Innovative Foot Orthotic Clinic
๔	กรมการแพทย์	โรงพยาบาลเลิดสิน	ดูแลด้วยใจ ห่วงใย ใส่ใจ โดยใช้เทคโนโลยี
๕	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา จังหวัดยะลา	ต้นแบบการพัฒนาเด็กพิเศษ ELS Model
๖	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	สังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย
๗	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	สำนักงานคุ้มครองพยาน	"ประสานพลังรัฐ คุ้มครองราษฎร์ สร้างสันติภาพสู่ภาคใต้"
๘	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เจรจา ก้าวไกล...ฝ่าภัยโควิด 19
๙	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กองลิขสิทธิ์	ระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์
๑๐	กรมพัฒนาที่ดิน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การพัฒนาระบบบริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน : ดินออนไลน์
๑๑	กรมวิชาการเกษตร	สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน	การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน
๑๒	กรมศุลกากร	สำนักงานเลขานุการกรม	Customs Chatbot (นายอากร)
๑๓	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชีวิตดีดลื้อ (Life On Vehicle Enjoy)
๑๔	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
๑๕	กรมสรรพสามิต	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว
๑๖	กรมสรรพสามิต	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	การขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไฟ ต่อเนื่อง ผ่านธนาคารกรุงไทย และ 7 - ELEVEN ทั่วประเทศ

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
๑๗	กรมสรรพากร	กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี	ระบบ My Tax Account
๑๘	กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	สำนักพัฒนามาตรฐาน แรงงาน	“TLS” “GLP”: คุ้มครองสิทธิพัฒนา คุณภาพชีวิตแรงงาน
๑๙	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กองคดีเทคโนโลยี และสารสนเทศ	รู้ทัน (ROOTAN) : มาตรการเชิงรุกรองรับ อาชญากรรมไซเบอร์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
๒๐	กรมหม่อนไหม	กองตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานหม่อนไหม	ผ้าไหมไทยก้าวไกลด้วย “มาตรฐาน ตรานกยูงพระราชทาน”
๒๑	กรมหม่อนไหม	สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบ มาตรฐานหม่อนไหม	บ้านปากกล้วย สืบสานไหมไทยอีสานในแดนใต้
๒๒	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ ๙
๒๓	กองทัพบก	โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์	“การพัฒนาชุดแพทย์เผชิญเหตุทางทหาร (M-MERT SURASI MODEL)”
๒๔	สำนักงานประกันสังคม	กองบริหารการเงิน และการบัญชี	การพัฒนาบริการชำระเงินสมทบ ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
๒๕	สำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กองต่อต้านการค้ามนุษย์	“PROTECT-U App. ออก Line”
๒๖	กรุงเทพมหานคร	สำนักการแพทย์	โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง
๒๗	จังหวัดกาญจนบุรี	โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา	One day One visit One Stop service
๒๘	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	กองจัดการโครงการสังคม และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า
๒๙	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย	ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม เกษตรสร้างสรรค์	นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและมูลค่ากล้วยไข่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร
๓๐	สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	สำนักพัฒนา	ฟื้นฟูป่า พัฒน่าน้ำ แก่जनคนบนพื้นที่สูง
๓๑	สำนักงานพัฒนา ดิจิทัล (องค์การมหาชน)	-	ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)
๓๒	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ประกันภัย	สายกำกับผลิตภัณฑ์ ประกันภัย	ประกันภัยเพื่อประชาชนภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
๓๓	มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	ปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกการให้ที่ยิ่งใหญ่ เติมความหวังให้ครอบครัว
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๒ รางวัล			
๑	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑ เชียงใหม่	มาตรฐานการให้บริการตรวจรักษามาลาเรีย อย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย
๒	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา	ระบบการบริหารยาแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วม ขณะนอนโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน ๒ รางวัล			
๑	- กรมทรัพยากรน้ำ - กรมชลประทาน - กรมอุตุนิยมวิทยา - สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ	-	ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
๒	- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - สำนักงานประกันสังคม - กรมสรรพากร	-	การเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ
ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 จำนวน ๑๔ รางวัล			
๑	กรมการขนส่งทางบก	-	DLT ยุคใหม่ ปลอดภัยสู่ NEW NORMAL
๒	กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ	-	พัฒนาสังคมวิถีใหม่ รู้ทัน ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19
๓	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	-	การยกระดับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19
๔	กรมส่งเสริมการเกษตร	-	ระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อการบริการเกษตรกรอย่างยั่งยืน
๕	กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	-	ช่องทางการค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจำกัด
๖	กรมสุขภาพจิต	-	ดูแลจิตใจในสถานการณ์ COVID-19 (DMH Combats the 4th Wave of COVID-19)
๗	กรมหม่อนไหม	-	ยกระดับงานบริการด้านหม่อนไหมฝ่าวิกฤติ โควิด-19
๘	กรมอนามัย	-	กรมอนามัยยกระดับกระบวนการทำงาน และส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19
๙	กองทัพอากาศ	-	หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF Nursing Bot) “น้องถาดหลุม”
๑๐	สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	-	อย. รุก ปรับกระบวนการ ยกระดับบริการ ร่วมต้านภัยโควิด

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
๑๑	กรุงเทพมหานคร	-	ระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร (BKK COVID-19)
๑๒	จังหวัดขอนแก่น	-	การช่วยเหลือผู้ประกอบการมะม่วงบ้านแฮด ในช่วงวิกฤติโควิด 19
๑๓	จังหวัดสงขลา	-	เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 จังหวัดสงขลา
๑๔	การไฟฟ้านครหลวง	-	การบริหารจัดการงานบริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ของการไฟฟ้านครหลวง
ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จำนวน ๕ รางวัล			
๑	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-
๒	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	-	-
๓	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	-	-
๔	การไฟฟ้านครหลวง	-	-
๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-

๓. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง มีจำนวน ๗๘ รางวัล

๓.๑ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จำนวน ๓๖ รางวัล

ที่	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) จำนวน ๔ รางวัล		
๑	กรมที่ดิน	
๒	กรมป่าไม้	
๓	กรมสรรพากร	
๔	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	
ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จำนวน ๑๖ รางวัล		
๑	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๒	กรมประมง	หนองบัวพัฒนา ชาวประมงร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้จากการมีส่วนร่วม

ที่	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
๓	กรมปศุสัตว์	การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ สู่ความยั่งยืน
๔	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการชุมชนต้นแบบบ้านน้ำเค็ม : เครื่องช่วยเตรียมพร้อม รับมือภัยพิบัติโดยชุมชน
๕	กรมป่าไม้	เครื่องช่วยรักษาป่า พัฒนาชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๖	กรมพัฒนาที่ดิน	ปลูกผัก รักษาดิน สร้างรายได้ คืนถิ่น สู่ลุ่มน้ำภาค
๗	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน	การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ บ้านเป็งเค็ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
๘	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	สวนอุตสาหกรรมต้นแบบ GOOD LABOUR PRACTICES : GLP โดยผ่านกลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม
๙	กรมสุขภาพจิต	พะงันสร้างใจ ปฐมวัยสร้างชาติ
๑๐	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	รวมพลังชุมชนสร้างป่า พัฒนากาแฟสร้างชีวิตสู่ความยั่งยืน บ้านปางขอน
๑๑	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	การบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันแบบมีส่วนร่วม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๑๒	สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด	น้ำพุโมเดล : รูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๑๓	สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เกษตรกรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี
๑๔	สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเครือข่ายชะพันธ์ดี ต้นแบบอย่างความดี เพื่อชุมชนเจ้าพระยา
๑๕	องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ	การบริหารจัดการน้ำต่อสู้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
๑๖	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	ชุมชนไม่มีค่า ดูแลรักษา สร้างรายได้
ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) จำนวน ๘ รางวัล		
๑	นางกมลทิพย์ พรหมเดช ประธานชมรมแม่และเด็ก	พะงันสร้างใจ ปฐมวัยสร้างชาติ
๒	นายทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร	การบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันแบบมีส่วนร่วม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๓	นายไมตรี จงไกรจักร ประธานศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านน้ำเค็ม	โครงการชุมชนต้นแบบบ้านน้ำเค็ม : เครื่องช่วยเตรียมพร้อม รับมือภัยพิบัติโดยชุมชน
๔	นางระตะนะ ศรีวรกุล ประธานเครือข่ายสหกรณ์เกษตรกรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เกษตรกรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี
๕	นายวาสนา นาคติลภ ประธานชมรมผู้ประกอบการมาตรฐาน ฟาร์มสัตว์ปีก จังหวัดชัยภูมิ	การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ สู่ความยั่งยืน

ที่	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
๖	สิปโท สงคราม บัวทอง กำนันตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	น้ำพุโมเดล : รูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗	นายสมศักดิ์ ป่องเข้าย้อย ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ประจวบชัยน้ำบางแก้ว	โครงการผันน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหนองน้ำ บางระกำ
๘	นายสมหมาย มากสาคร ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านคุดมะม่วง จังหวัดกำแพงเพชร	โครงการเครือข่ายชะง่อนพันธุดี ต้นแบบอย่างความดี เพื่อชุมชนเจ้าพระยา

ประเพณีร่วมมือกัน (Collaboration towards Poverty Eradication) จำนวน ๘ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
๑	กรมพัฒนาที่ดิน	สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ	โครงการโคกงานแก่น ปลุกถั่วพำบำรุงดินดี ผลผลิต ข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน
๒	กรมส่งเสริมการเกษตร	สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์	โครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ร่วมมือกัน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว
๓	กรมส่งเสริมสหกรณ์	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย	โครงการวิถีแก่นใจของคนสหกรณ์บ้านหนองบัว
๔	สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์	โครงการบ้าน วัด โรงเรียน : การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกพืชและสมุนไพรทางการเกษตร และแปรรูปในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
๕	จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานเกษตร จังหวัดขอนแก่น	โครงการจังหวัดเงินล้านแสนต่อ
๖	จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น	โครงการโนนเขวา โมเดล
๗	จังหวัดชลบุรี	สำนักงาน การท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดชลบุรี	โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวทางเลือกของจังหวัดชลบุรี
๘	เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี	กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง หนองปรือ	โครงการสร้างโอกาส เสริมพลังให้คนพิการมีอาชีพ มีงานทำ

๓.๒ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จำนวน ๔๒ รางวัล

ที่	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) จำนวน ๓ รางวัล		
๑	กรมการพัฒนาชุมชน	
๒	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
๓	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จำนวน ๒๖ รางวัล		
๑	กรมการพัฒนาชุมชน	โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ
๒	กรมการพัฒนาชุมชน	โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน
๓	กรมการพัฒนาชุมชน	สารชีไรซ์ แบรินด์ ขับเคลื่อนสู่บุรีรัมย์โมเดล
๔	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี
๕	กรมประมง	ปลาของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวิตพิชิตความจนคนท่าข้าม
๖	กรมประมง	อนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำถิ่นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมูล
๗	กรมพัฒนาที่ดิน	คันทาพารวย คุน้ำสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
๘	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.)
๙	กองบัญชาการกองทัพไทย	ภูคาโมเดล : ต้นแบบฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ด้วยหลักกลไกกรรมธรรมชาติ บ้านใหม่ภูคา อำเภอบัว จังหวัดน่าน
๑๐	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแพบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร
๑๑	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สานเพื่อก่อ ซ่อมเพื่อสร้าง SYNERGY OF KRABI
๑๒	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	รวมพลัง รวมใจ สุขโขทัยเมืองผาสุก
๑๓	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านควนอินนอโม
๑๔	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	พรหมาก - เกาะครก ร่วมใจบำบัดยาเสพติด
๑๕	จังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่นรวมใจ ลดมลพิษทางอากาศ (PM 2.5) เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๑๖	จังหวัดขอนแก่น	ถังขยะล่องหน ตำบลบ้านแฮด
๑๗	จังหวัดตาก	การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแนวชายแดนเขนงโกกโก
๑๘	จังหวัดนครศรีธรรมราช	การพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรม (ตลาดชุมทางทุ่งสง)
๑๙	จังหวัดเพชรบุรี	โครงการชุมชนสีเขียวรวมใจ ลดภัยคาร์บอน จังหวัดเพชรบุรี
๒๐	จังหวัดสมุทรปราการ	รณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

ที่	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน	
๒๑	จังหวัดสมุทรสงคราม	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน	
๒๒	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	มั่นคงด้วยอาหาร ธนาคารในป่า รักษาทรัพยากร	
๒๓	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้ที่ดินจำกัด	
๒๔	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	พัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการมีส่วนร่วม ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	
๒๕	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อชุมชน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	
๒๖	สถาบันพระปกเกล้า	โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด	
ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) จำนวน ๔ รางวัล			
๑	นายคำภีร์ หงษ์คำ ประธานกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	คันทนาพารวย คุณน้ำสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	
๒	นางจันทร์ธิดา ปิ่นหิรัญ ประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	โครงการชุมชนสีเขียวร่วมใจ ลดภัยคาร์บอน จังหวัดเพชรบุรี	
๓	นายมรินทร์ ดันดีขำนาญกุล รักษาการประธานคณะกรรมการ ประชาคมวัฒนธรรม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	การพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรม (ตลาดชุมชนทางทุ่งสง)	
๔	นายวิสูตร นวมศิริ อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางบ่อล่าง หมู่ ๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน	
ประเภทรางวัลเลืองสื่อขยายผล (Participation Expanded) จำนวน ๑ รางวัล			
๑	กรมพัฒนาที่ดิน	ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถีโยธธ	
ประเภทร่วมมือใจแก้งาน (Collaboration towards Poverty Eradication) จำนวน ๘ รางวัล			
ที่	หน่วยงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
๑	กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรี และครอบครัว จังหวัดเชียงราย	โครงการศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยง ครบวงจรบ้านค้ำใจ

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
๒	กรมที่ดิน	สำนักจัดการที่ดิน ของรัฐ	โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท
๓	กรมส่งเสริมสหกรณ์	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดตาก	โครงการร่วมใจแก้จนชุมชนชาติพันธุ์ สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด
๔	กรมส่งเสริมสหกรณ์	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสงขลา	โครงการสัมชกพีชอัตลักษณ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก่ชุมชน สหกรณ์การเกษตรระบ้าย้อย จำกัด
๕	กรมส่งเสริมสหกรณ์	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ	โครงการส่งเสริมเลี้ยงสุกรครบวงจร แก่หนี้ แก่จน
๖	กรมหม่อนไหม	ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกาญจนบุรี	โครงการสร้างอาชีพ ปลุกหม่อนเลี้ยงไหม เพิ่มรายได้ แก่จน
๗	สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักงานนโยบาย และแผน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ชุมชน พื้นฟู ดิน น้ำ ป่า อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น
๘	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปัตตานี	กองแผน และงบประมาณ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ปัตตานี	โครงการน้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร ผสมผสานประชารัฐ

๔. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ขององค์กร มีจำนวน ๔๙ รางวัล

๔.๑ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ จำนวน ๑๕ รางวัล

ที่	หน่วยงาน
ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) จำนวน ๑ รางวัล	
๑	กรมสรรพากร
ระดับก้าวหน้า (Advance) จำนวน ๑๔ รางวัล	
๑	กรมธนารักษ์
๒	กรมศุลกากร
๓	กรมสรรพสามิต
๔	กรมปศุสัตว์

ที่	หน่วยงาน
๕	กรมพัฒนาที่ดิน
๖	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๘	กรมบังคับคดี
๙	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๐	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๑	กรมสุขภาพจิต
๑๒	จังหวัดขอนแก่น
๑๓	จังหวัดพังงา
๑๔	จังหวัดสระบุรี

๔.๒ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายนาม จำนวน ๓๔ รางวัล

ที่	หน่วยงาน
หมวด ๑ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน ๙ รางวัล	
๑	กรมการปกครอง
๒	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๓	กรมที่ดิน
๔	กรมพัฒนาที่ดิน
๕	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๖	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๗	จังหวัดขอนแก่น
๘	จังหวัดพิษณุโลก
๙	จังหวัดแพร่
หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๑๑ รางวัล	
๑	กรมการแพทย์
๒	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๓	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๕	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๗	จังหวัดตราด
๘	จังหวัดนครราชสีมา
๙	จังหวัดศรีสะเกษ
๑๐	จังหวัดสมุทรสาคร
๑๑	จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	หน่วยงาน
หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๘ รางวัล	
๑	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๒	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔	สำนักงานประกันสังคม
๕	จังหวัดชัยนาท
๖	จังหวัดนครสวรรค์
๗	จังหวัดลำพูน
๘	จังหวัดหนองคาย
หมวด ๔ ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ จำนวน ๓ รางวัล	
๑	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๒	กองทัพเรือ
๓	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ รางวัล	
๑	กรมการแพทย์
หมวด ๖ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จำนวน ๒ รางวัล	
๑	กรมการพัฒนาชุมชน
๒	จังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิชณู เครืองาม)

ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ